

"Chìa khóa vàng" cho nông nghiệp Thái Bình



Phần lớn lượng phát thải khí nhà kính ở giai đoạn làm đất, gieo cấy lúa.

"Lúc đầu tôi chưa tin vào công nghệ của công ty dự thi vì truyền thống từ trước đến giờ nông dân chúng tôi chỉ cấy mạ theo kiểu 20 ngày tuổi. Nhưng đến khi cấy mạ non theo công nghệ của công ty, tôi rất ưng ý vì cấy thưa, nhỏ dành, giảm 50% thóc giống mà lúa đẻ khỏe, sâu bệnh giảm đi rất nhiều" - đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngát, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình khi gieo cấy lúa theo quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính (KNK) của đơn vị tham gia dự án "Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults" (AVERP).

nghe của các công ty, đơn vị. Ông Cao Bá Muốn, Giám đốc HTX DVNN xã Tây Lương (Tiền Hải) cho biết: Vụ xuân năm 2019, xã Tây Lương lần đầu được lựa chọn triển khai công nghệ canh tác lúa giảm phát thải KNK trên diện tích 14ha với 393 hộ dân tham gia. Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là việc tuyên truyền để thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của nông dân khi họ không biết cũng không quan tâm đến phát thải KNK. Từ trước đến giờ, khi bón phân đạm cho lúa, ruộng lúc nào cũng phải có nước nhưng khi tham gia dự án, áp dụng quy trình của công ty, 3 lần rải phân ruộng phải tháo khô nước trước đó vài ngày. Thay đổi này đã vấp phải sự hoài nghi của nông dân. Tuy nhiên, đến nay, lúa trong mô hình phát triển tốt, ít sâu bệnh, dự kiến cho năng suất cao hơn hẳn ruộng gieo cấy theo phương thức truyền thống, người dân đã dần tin tưởng vào quy trình của công ty.

Kết thúc vụ đầu tiên của giai đoạn 2 - giai đoạn nhân rộng các công nghệ tham gia dự thi, toàn tỉnh có 425,4ha lúa xuân của 4.709 hộ dân tại 47 xã áp dụng các công nghệ canh tác lúa giảm phát thải KNK, trong đó có 5 xã triển khai đồng thời 2 gói công nghệ của hai đơn vị dự thi đã cho thấy hiệu quả, sức hút lớn của dự án đối với chính quyền, nông dân. Theo đánh giá của ban quản lý dự án, các địa phương đều tham gia nhiệt tình với tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao. Nhiều điểm triển khai rất khoa học, chỉ đạo sát sao từ làm đất, gieo cấy, bón phân, tháo nước...

Một trong những tiêu chí để trao giải chính là khả năng nhân rộng, vì thế, những công nghệ tốt, hiệu quả sẽ do chính người nông dân công nhận và tự nguyện nhân rộng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Hòa (Kiến Xương) cho biết: Vụ xuân năm nay, xã Vũ Hòa có 7,2ha lúa áp dụng công nghệ canh tác giảm phát thải KNK của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Qua theo dõi thấy lúa sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến cho năng suất khá, đặc biệt lúa cứng cây, không bị đổ. Vụ mùa tới, dự kiến diện tích lúa áp dụng quy trình canh tác lúa giảm phát thải KNK sẽ mở rộng lên 70ha.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Vụ Xuân năm 2019 của Thái Bình được đánh giá là vụ được mùa so với các địa phương lân cận, góp phần vào thành công đó phải kể đến đóng góp của các công nghệ, giải pháp từ các đơn vị dự thi triển khai, áp dụng. Dự án được xem là "chìa khóa vàng" cho sản xuất lúa gạo của Thái Bình bởi đã đưa ra các gói công nghệ, giải pháp canh tác lúa vừa bảo đảm năng suất vừa cải thiện môi trường, an sinh xã hội.

Mục tiêu của dự án AVERP nhằm xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến với mục tiêu giảm phát thải KNK trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Justin Kosoris, Ban Thư ký để án AgResults - cơ quan quản lý dự án cho biết: Dự án AVERP đã bước sang giai đoạn 2, các công ty, đơn vị dự thi sẽ được phép triển khai những gói công nghệ hiệu quả nhất nhằm nhân rộng đến càng nhiều nông hộ càng tốt. Đến thời điểm này, chúng tôi rất hài lòng với những kết quả đã đạt được.

LUU NGÀN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

► Dành hơn 332,5 tỷ đồng tặng quà cho người có công

(chinphu.vn) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức quà 400.000 đồng để tặng quà cho các đối tượng sau:

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những bà mẹ đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2019 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 200.000 đồng để tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người tốt cùng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) là hơn 332,5 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019.

► Nhiều trái cây lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới về xuất khẩu nông sản thực phẩm. Nhưng gần 80% vẫn là xuất sang Trung Quốc.

Nếu như trước đây đa phần nông sản xuất khẩu chủ yếu qua đường thị trường tự do thì nay đã khác. Thời điểm này, phía Trung Quốc mới chỉ chấp nhận nhập khẩu chính ngạch cho 9 loại nông sản của Việt Nam. Như vậy sẽ không còn cảnh quả dưa hấu lọt rơm để thông quan như hàng chục năm nay mà con vẫn làm nữa mà bắt buộc phải đóng trong thùng và có dán tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận an toàn.

Cùng với những khó khăn mới về chất lượng, tiêu chuẩn, hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc sẽ phải đổi mới với yêu cầu phải thay đổi nhanh chóng.

NGÂN HUYỀN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

THAIBINH SEED GROUP Góp phần tạo mùa vàng ở Vũ Hòa

Vụ xuân năm nay, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) sản xuất 105ha lúa (chiếm gần 30% diện tích gieo cấy) có hợp đồng liên kết bao tiêu đầu ra với các doanh nghiệp, trong đó 75ha sản xuất lúa giống liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Thái Bình Seed Group). Và đây là một vụ tiếp tục được mùa với bà con nông dân ở cả năng suất, hiệu quả kinh tế khi tham gia liên kết sản xuất.

là "quả ngọt" của quá trình liên kết sản xuất giống lúa giữa người nông dân, HTX và Thái Bình Seed Group. Ông Nguyễn Văn Tuyển, thôn 4, xã Vũ Hòa chia sẻ: Vụ xuân này gia đình tôi cấy 1,2 mẫu, sản xuất lúa giống BC15, TBR225, TBR279 cho Thái Bình Seed Group. Đây là năm

thứ 16 liên tiếp gia đình tôi làm lúa giống cho Công ty. Do được thu mua với giá chênh lệch 1,3 lần so với giá lúa thật cùng thời điểm nên mỗi vụ gia đình tôi thu về hơn 20 triệu đồng từ 1,2 mẫu sản xuất lúa giống. Trong khi đó chúng tôi còn được hỗ trợ rất nhiều từ phía Công ty, HTX.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Hòa cho biết: Vụ xuân năm nay, Vũ Hòa có 55ha sản xuất lúa giống BC15, 10ha sản xuất lúa giống TBR225, 10ha sản xuất lúa giống TBR279 cho Thái Bình Seed Group. Liên kết sản xuất không chỉ giúp nông dân nắm vững kỹ

thuật canh tác theo hướng hiện đại, giảm được nhiều khoản chi phí, tăng lợi nhuận trên cùng diện tích mà còn giúp nông dân yên tâm hơn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lúa giống vất vả hơn so với lúa thật vì ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học vào đồng ruộng, nông dân phải áp dụng nghiêm quy trình sản xuất giống từ khâu gieo cấy, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt phải làm tốt khâu khử lẫn. Tuy nhiên với "thâm niên" gần 20 năm tham gia sản xuất lúa giống, nông dân Vũ Hòa đã "nằm lòng" những yêu cầu kỹ thuật ấy.

Đánh giá về hiệu quả liên kết sản xuất, ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Khi năng suất lúa đã chạm ngưỡng kịch trần, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm là vấn đề đáng ưu, UBND xã quan tâm, chỉ đạo HTX chú trọng thực hiện, đặc biệt là mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao làm hàng hóa. Ngoài việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, liên kết sản xuất nói chung, liên kết với Thái Bình Seed Group nói riêng giúp cho địa phương chủ động được nguồn

giống xác nhận trong sản xuất, là yếu tố quan trọng giúp nâng cao và ổn định năng suất lúa. Mặt khác, liên kết giúp nông dân có nhiều điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, có sự nhìn nhận đúng hơn về công tác giống trong sản xuất. Ngay như ở vụ xuân này, toàn xã có trên 7ha sản xuất lúa giống BC15 áp dụng quy trình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính do Thái Bình Seed Group triển khai. Qua đánh giá thực tế cho thấy lúa trong mô hình cho năng suất vượt trội, sâu bệnh giảm lại chống chịu tốt hơn với bất thuận của thời tiết, dự kiến vụ mùa tới sẽ mở rộng lên 70ha. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức, hành động của nông dân trong canh tác lúa bền vững.

Thực tế cho thấy, trên cùng một diện tích canh tác, lợi nhuận thu được từ liên kết bao tiêu sản phẩm cao hơn nhiều so với sản xuất tự do. Liên kết đã trở thành xu thế, yêu cầu tất yếu trong phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành Nông nghiệp.



Nông dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) thu hoạch lúa xuân.

AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH Khởi đầu ấn tượng

Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 6 tháng trên cơ sở tiền thân là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh thành phố Thái Bình nhưng Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình đã từng bước khẳng định được vị trí trên thị trường với kết quả kinh doanh đạt nhiều ấn tượng.

Ông Trần Viết Chính, Giám đốc Chi nhánh cho biết: Ngay khi nhận được quyết định đổi tên và điều chỉnh phạm vi quản lý, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình đã nhanh chóng ổn định tổ chức và bộ máy hoạt động; tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn nhân sự cho các năm tiếp theo nhằm

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đến nay, Chi nhánh có hơn 250 cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở chính với 5 phòng chức năng, 3 chi nhánh loại II và 15 phòng giao dịch. Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Chi nhánh chủ động bám sát các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để triển khai các biện pháp đồng bộ ngay từ đầu năm. Cùng với việc duy trì thực hiện có hiệu quả việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho các chi nhánh và giao khoán đến từng cán bộ tin dụng (tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ nợ xấu, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, bán chéo các sản phẩm bảo hiểm...), Chi nhánh còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm giữ vững thị phần cho vay trên địa bàn tỉnh như:

duy trì tốt mối quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; thực hiện đánh giá, phân loại từng khách hàng để có chính sách phù hợp; chủ động tiếp cận, thu hút thêm khách hàng mới... Ông Đỗ Duy Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Vinh tâm sự: Trong suốt quá trình phát triển, Công ty luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm, giúp đỡ của ngành Ngân hàng, vốn để đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch xã Phong Châu. Với quy mô đầu tư 113 tỷ đồng, công suất 9.000m³/ngày đêm, đến tháng 6/2016, nhà máy đã hoàn thành và đi vào cấp

hoạt động dịch vụ của Chi nhánh đạt gần 20 tỷ đồng. Chi Vũ Thị Hà (phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) tâm sự: Là công nhân may, đi làm từ sáng đến tối nên tôi hầu như không có thời gian để đi đóng tiền điện và tiền nước. Chính vì thế, ngay sau khi được biết Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện và tiền nước, tôi đã đăng ký sử dụng bởi dịch vụ này rất tiện ích đối với gia đình tôi, giờ đây tôi không phải lo lắng mỗi khi đến kỳ đóng tiền điện và tiền nước nữa. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành trong việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, xử lý, thu hồi nợ xấu; đồng thời, thường xuyên phân tích nợ xấu trên cơ sở đó có giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh, đến ngày 30/4/2019, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 10.712 tỷ đồng, tăng

12,44% so với thời điểm 31/12/2018; trong đó tiền gửi dân cư chiếm 99% tổng nguồn vốn, tăng 12,02% so với thời điểm 31/12/2018. Tổng dư nợ cho vay đạt 5.754 tỷ đồng với hơn 27.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 7,86% so với thời điểm 31/12/2018. Với sự khởi đầu ấn tượng đó,

mục tiêu năm 2019 tổng nguồn vốn tăng từ 20% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% dư nợ, phát triển sản phẩm dịch vụ tăng từ 25% trở lên so với năm 2018 Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình có thể thực hiện được. Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình tiếp tục bám sát chỉ đạo

của Ngân hàng Nhà nước để triển khai các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả cao đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với khen thưởng, từ đó góp phần động viên cán bộ, nhân viên tích cực phấn đấu nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

MINH HƯƠNG



Gia đình anh Trịnh Công Huỳnh (xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.